



ที่ กบ ๐๐๓๗.๓/ว ๓๓๗๖

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ศูนย์อำนวยการ
ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (ศพท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำ (ร่าง) กรอบแผน
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อกำหนด
ทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความเห็น เพื่อนำมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ให้มี
ความสมบูรณ์และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา
(ร่าง) กรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น โดยสามารถแสดง
ความคิดเห็นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทาง

๑. หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑ -๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๒๒ หรือโทรสาร ๐-๒๒๔๑ -๙๐๐๐ ต่อ
๔๑๒๔

๒. เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.thailocaladmin.go.th

๓. ทางเอกสาร โดยส่งหนังสือถึงสำนักงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมี
ส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสอาด)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๗๕๖๑๑๘๙๙ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

(ร่าง)

กรอบแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

๑.๑ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการ
กระทำ สามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน การพัฒนาและการดำเนินชีวิตในทุกระดับ ท่ามกลาง
สังคมโลก และสถานการณ์ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา

๑.๒ รัฐบาลมีนโยบายมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักการบริหาร
และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชนและการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น

๑.๓ ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทย กำหนดแนวทางการจัดความสัมพันธ์ของอำนาจรัฐ โดย
ให้ความสำคัญกับบทบาทของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเอง บทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเพิ่ม
มากขึ้นจากแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรวมตัวกัน
ในการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและการพัฒนาทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรากฐานสำคัญนำสู่เป้าหมายชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

๑.๔ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีทิศทางและแนว
ทางการดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
การพัฒนาในภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องนำความคิด
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากำหนดทิศทาง กรอบการดำเนินงานและขยายผลสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา

ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ชุมชน ท้องถิ่นนำอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจผู้บริหาร และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร และการพัฒนาในระดับองค์กร ชุมชนและวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลอย่างสมดุลยั่งยืน
๒. สร้างความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน โดยให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับชั้นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการบริหารงาน การพัฒนาชุมชนและครัวเรือน
๔. สนับสนุนภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารและการพัฒนา

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กิจกรรม
<p>เพิ่มสมรรถนะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>๑. การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ผู้นำชุมชนในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒. การพัฒนาให้เกิดกระบวนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ</p>	<p>๑.๑ การรวบรวมและเชื่อมประสานองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๒ กำหนดเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหาร บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระดับของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น</p> <p>๑.๓ จัดประชุมชี้แจง อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน กระบวนการเกี่ยวข้องกับการ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท</p> <p>๑.๔ จัดให้มีกระบวนการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเครือข่ายองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.๑ กำหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒.๒ พัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติด้วยรูปแบบเครื่องชี้วัดการปฏิบัติราชการ และเครื่องชี้วัดการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น</p> <p>๒.๓ จัดทำ สนับสนุนและวางระบบงบประมาณที่เอื้อการดำเนินงานในทุกระดับการปฏิบัติ</p> <p>๒.๔ ส่งเสริมกระบวนการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ และการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กิจกรรม
<p>ความร่วมมืออย่างมั่นคง ยั่งยืนของภาคีทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ</p>	<p>๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในการกำหนดนโยบายในทุกระดับของการพัฒนา</p> <p>๒. สร้างพลังบทบาทของประชาชน องค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ</p>	<p>๑.๑ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในส่วนภูมิภาค และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมดำเนินงาน</p> <p>๑.๒ พัฒนารูปแบบความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชน</p> <p>๑.๓ การสนับสนุนการดำเนินงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของภาคีการพัฒนา</p> <p>๒.๑ พัฒนารูปแบบ ระบบการบริหารงานของ และการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนในการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติ</p> <p>๒.๒ สนับสนุนให้มีระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอื้อต่อการพัฒนาความรู้ผู้นำชุมชน</p> <p>๒.๓ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการอุดหนุนงบประมาณให้กับชุมชน ได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๔ ส่งเสริมการรวมกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาที่หลากหลายอย่างเข้มแข็ง</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กิจกรรม
<p>หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติ</p>	<p>๑. การพัฒนาองค์กรและพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการขยายพื้นที่ดำเนินงาน</p> <p>๒. การติดตามสนับสนุนและการประเมินผล</p>	<p>๑.๑ ส่งเสริมหน่วยงานภายในกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีต้นแบบในการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมหน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกระดับให้มีกิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อย</p> <p>๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบริหารและการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิถีแห่งความพอเพียงอย่าง(๑ อปท. ๓ วิถีพอเพียง)</p> <p>๑.๕ ส่งเสริม และพัฒนาชุมชน และครัวเรือนต้นแบบที่มีการพัฒนาและมีวิถีชีวิต (๑ อปท. ๑ ชุมชนนำอยู่อย่างพอเพียง และ ๑ อปท. ๑ครัวเรือนวิถีพอเพียง)</p> <p>๒.๑ วางระบบ กลไกการติดตามเพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานทั้งในระดับส่วนกลาง และจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา</p> <p>๒.๒ จัดให้มีกระบวนการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการประเมินตนเอง และการประเมินจากภายนอก</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสู่ความมั่นคง ดำรงความยั่งยืน

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	กิจกรรม
<p>หน่วยงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือนมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติอย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>	<p>๑. การยกย่อง เชิดชู ประกาศเกียรติยศ</p> <p>๒. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่าย</p> <p>๓. การทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์</p>	<p>๑.๑ การคัดเลือกและให้รางวัลยกย่องให้กำลังใจ หน่วยงานภายในกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือน ที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๑.๒ จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน องค์กร และผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับการพัฒนา</p> <p>๒.๒ จัดทำสื่อเผยแพร่ผลความสำเร็จเพื่อการเรียนรู้ และการเชิดชู</p> <p>๒.๓ จัดให้มีระบบการสร้างเครือข่าย องค์กร ชุมชน และครัวเรือนผู้ประสบความสำเร็จ เพื่อรักษาและยกระดับการพัฒนา</p> <p>๒.๔ จัดให้มีระบบการสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๑ ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๒ จัดประชุม สัมมนา และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>๓.๓ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ ๒</p>